

Số: /BC-SNV

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Công văn số 516/STP-PB&TDTHPL ngày 13/5/2021 của Sở Tư pháp về việc đề nghị báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1

1. Công tác triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang (Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND).

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực Nội vụ; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức và công dân theo đúng quy trình ISO; duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở, thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc có hiệu quả; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan.

2. Xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Sở đã ban hành Thông báo số 300/TB-SNV ngày 04/12/2020 về việc Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của Lãnh đạo Sở Nội vụ. Đến ngày 17/5/2021 Sở Nội vụ đã thực hiện 05 phiên tiếp công dân; ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Nội vụ năm 2021 (Kế hoạch số 02/KH-SNV ngày 14/01/2021); ban hành Kế hoạch số 08/KH-SNV ngày 22/02/2021 Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Sở.

Sở Nội vụ thường xuyên duy trì công tác triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung về kiểm soát TTHC theo kế hoạch đã đề ra. Hàng tháng, việc kiểm điểm, triển khai nội dung, nhiệm vụ kiểm soát TTHC được cụ thể hóa tại báo cáo, nội dung kế hoạch, chương trình công tác của Sở. Kịp thời tiếp nhận, hướng dẫn quy trình giải

quyết các TTHC đáp ứng nhu cầu của tổ chức, công dân. Về cơ bản, các vấn đề quan tâm, thắc mắc của cá nhân, tổ chức đã được kịp thời giải đáp, hỗ trợ; công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; công chức, viên chức được phân công, giao nhiệm vụ giải quyết công việc liên quan đến đề nghị, kiến nghị của công dân, tổ chức luôn thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; đảm bảo báo cáo lãnh đạo, tham mưu giải quyết công việc phù hợp với quy định pháp luật cả về nội dung và thời hạn; không có tình trạng quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức. Đến nay, Sở chưa nhận được đơn thư, khiếu nại hoặc tố cáo của tổ chức hay cá nhân về đạo đức công vụ hay tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Sở. Theo đó, việc tổ chức thực hiện đánh giá được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở thực hiện đúng hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh với phương châm nghiêm túc, chính xác, công khai, minh bạch.

3. Tổ chức thi hành pháp luật

Sở Nội vụ luôn xác định công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật là nhiệm vụ quan trọng. Thường xuyên làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc phổ biến pháp luật được Sở triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đồng thời Sở cũng luôn quan tâm trong việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định (*Kế hoạch số 02/KH-SNV ngày 14/01/2021 về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021*).

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại; đồng thời đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2021 và ban hành Kế hoạch số 335/KH-SNV ngày 29/12/2020 Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2021 (tổng số lớp bồi dưỡng trong năm 2021 là 73 lớp), xong do tình hình dịch Covid 19 một số lớp bồi dưỡng chưa triển khai thực hiện theo kế hoạch (*tính đến thời điểm 31/5/2021 đã tổ chức được 06 lớp với 600 học viên*).

Công tác bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm theo từng đối tượng, cập nhật kiến thức mới, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu theo quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả các lớp bồi dưỡng. Sở Nội vụ đã xây dựng

dự toán kinh phí theo kế hoạch được phê duyệt gửi Sở Tài chính thẩm định, chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương triệu tập các lớp đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch đã được phê duyệt; hợp đồng với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên có đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng, giảng dạy các lớp theo quy định.

Ngoài thực hiện các lớp bồi dưỡng có sử dụng ngân sách nhà nước theo kế hoạch được phê duyệt, phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn về thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Tiến hành thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của ngành GD&ĐT và ngành Y tế trình chủ tịch phê duyệt theo Quyết định số 195/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang.

Tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Nội vụ kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu.

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1 VÀ NGUYÊN NHÂN

- Không.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Không.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2021 của Sở Nội vụ gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- phongpbtđthpl_stp@bacgiang.gov.vn;
- Lưu VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Đông